

HƯNG HÀ

Vững bước dưới cờ Đảng

Hung Hà - vùng đất cổ giàu truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng. Với ý chí quyết cường và sự quyết tâm chung sức, đồng lòng, Đảng bộ và nhân dân Hung Hà đã lập nên bao kỳ tích trong xây dựng và bảo vệ quê hương.

KỶ 1: MỐC SON NGÀY ĐẦU CÓ ĐẢNG



Trường y sĩ ở xã Chí Hòa - nơi lãnh đạo cuộc biểu tình của nông dân Tiên Hưng - Huyện Hà năm 1930.

Với tình thân yêu nước nồng nàn, nhân dân Hung Hà đã ghi dấu son vào trang sử vàng của dân tộc ngay từ những ngày đầu mới thành lập Đảng với cuộc biểu tình của nông dân do Đảng lãnh đạo ở Thái Bình.

Vùng đất cổ linh thiêng

Theo các nhà khoa học và căn cứ vào bản đồ lịch sử phát triển châu thổ sông Hồng thì vùng đất Hưng Hà có lịch sử từ 2.500 - 3.000 năm. Điều này càng có căn cứ khi ngày 20/8/2000, người dân xã Minh Tân,

huyện Hưng Hà đã phát hiện và khai quật được một bộ trống đồng cổ còn nguyên khuôn đúc. Các nhà khoa học khảo cổ đã xác định bộ trống đồng này có niên đại khoảng 2.500 năm trở về trước. Phát hiện này cùng với các nghiên cứu khác đã cho thấy, vùng đất này đã có sự sống và sáng tạo từ cách đây hàng nghìn năm.

Theo ông Nguyễn Công Khanh, nguyên Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện: Trong suốt chiều dài lịch sử, vùng đất "địa

linh nhân kiệt" này đã lập nên bao kỳ tích trong dựng nước và giữ nước. Từ những năm 40 của thế kỷ thứ nhất, Đông Nhung Đại tướng quân Vũ Thị Thục đã về vùng Đa Cương Hưng, nay là xã Đoàn Hùng và xã Tân Tiến (Hưng Hà) chiêu tập binh mã dựng cờ khởi nghĩa cùng Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Đông Hán, giành lại độc lập cho dân tộc. Đến thời nhà Lý, Trần, Lê, mảnh đất Hưng Nhân - Huyện Hà lại liên tiếp diễn ra nhiều sự kiện lịch sử hào hùng, để lại nhiều di tích

lịch sử. Đặc biệt, nói đến Hưng Hà là nói đến vùng đất nơi mà vào thế kỷ thứ XIII con cháu họ Trần đã mang phần mộ cụ tổ về an táng tại Tam Đường (xã Tiến Đức) và từ mảnh đất này khởi nghiệp tạo dựng vương triều Trần với 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông. Nơi đây, 4 đời vua, các hoàng hậu, công chúa đầu triều Trần đã yên nghỉ nên làng Tam Đường, xã Tiến Đức (Hưng Hà) chính là nơi tôn miếu của nhà Trần. Trong mỗi lần xuất quân hay chiến tranh trở về, vua tôi nhà Trần đều về đây làm lễ tế tổ. Vùng đất Hưng Hà còn là nơi sinh ra nhiều danh nhân, tuấn kiệt, tiêu biểu như Thái sư Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung - những người có công tạo dựng và đưa nhà Trần phát triển rực rỡ trở thành một trong những vương triều cường thịnh bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ngoài ra còn có Tam nguyên Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ, Lê nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ ở xã Tân Lễ; Tiến sĩ nhà văn hóa Nguyễn Tông Quai ở xã Hòa Tiến; Tam nguyên bảng nhãn Lê Quý Đôn - nhà bác học lỗi lạc nhất của Việt Nam thế kỷ XVIII ở làng Phú Hiến, xã Độc Lập. Ngoài ra còn có

những thủ lĩnh yêu nước trong phong trào chống Pháp như Đốc Nhuế, Kỳ đóng Nguyễn Văn Cẩm...

Ngày đầu có Đảng

Cũng chính nơi đây, những năm 20 của thế kỷ XX, khi ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin truyền đến Thái Bình thì Hưng Hà là nơi sớm tiếp thu tư tưởng cách mạng. Nhớ lại những ngày tháng lịch sử đó, ông Đỗ Gia Trác (con trai cụ Đỗ Gia Chuẩn - cán bộ lão thành cách mạng, một trong những người trực tiếp lãnh đạo cuộc biểu tình năm 1930) chia sẻ: Tôi tự hào là con trai của một trong những thanh niên đầu tiên tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vương triều Trần với 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông. Nơi đây, 4 đời vua, các hoàng hậu, công chúa đầu triều Trần đã yên nghỉ nên làng Tam Đường, xã Tiến Đức (Hưng Hà) chính là nơi tôn miếu của nhà Trần. Trong mỗi lần xuất quân hay chiến tranh trở về, vua tôi nhà Trần đều về đây làm lễ tế tổ. Vùng đất Hưng Hà còn là nơi sinh ra nhiều danh nhân, tuấn kiệt, tiêu biểu như Thái sư Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung - những người có công tạo dựng và đưa nhà Trần phát triển rực rỡ trở thành một trong những vương triều cường thịnh bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ngoài ra còn có Tam nguyên Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ, Lê nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ ở xã Tân Lễ; Tiến sĩ nhà văn hóa Nguyễn Tông Quai ở xã Hòa Tiến; Tam nguyên bảng nhãn Lê Quý Đôn - nhà bác học lỗi lạc nhất của Việt Nam thế kỷ XVIII ở làng Phú Hiến, xã Độc Lập. Ngoài ra còn có

bước phát triển mới của phong trào nông dân Thái Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tối ngày 28/4/1930, cuộc họp tại nhà cụ Chuẩn ở thôn Nhuế, xã Chí Hòa, Ban Chấp hành Liên chi bộ Thần Duyên đã thống nhất nội dung tuyên truyền vận động, kế hoạch biểu tình... Đêm 30/4/1930, đúng giờ quy định, cờ đỏ búa liềm đã được treo ở cổng huyện đường Hưng Nhân, ở cây bàng trước huyện đường Duyên Hà và trên cây đa cạnh phủ Tiên Hưng. Ba lá cờ khác được treo ở bến phà Thọ Vực, bến đò Giống và cây đa quán đầu làng Quán Xá là địa điểm tập trung quần chúng đi biểu tình. Sáng sớm ngày 1/5/1930, các hồi trống hiệu nổi lên liên hồi từ làng Nhuế, Văn Đài, Hội Thượng như giục giã mọi người lên đường. Dẫn đầu đoàn biểu tình là lá cờ đỏ búa liềm lớn giương cao. Trên đường đi, đoàn người rải truyền đơn, hô khẩu hiệu với khí thế đấu tranh mạnh mẽ như trút mọi căm thù uất hận vào chế độ thống trị hà khắc của thực dân Pháp và tay sai. Mặc dù cuộc biểu tình của nông dân Tiên Hưng - Huyện Hà bị đàn áp, gây ra nhiều tổn thất cho nhân dân địa phương song cuộc biểu tình đã đi vào lịch sử dân tộc và phong trào đấu tranh cách mạng năm 1929 - 1930 cũng như phong trào mặt trận dân chủ 1936 - 1939 là những cuộc tập dượt lớn của nông dân Hưng Hà tiến lên đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, góp phần viết nên những trang sử oanh liệt hào hùng của dân tộc Việt Nam.

(còn nữa)
MAI THƯ

HUNG HÀ Giai đoạn 2016 - 2020, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước tăng 7,43%/năm

Từ năm 2016 đến nay, huyện Hưng Hà chú trọng mở rộng mạng lưới thương mại rộng khắp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Toàn huyện có 23 chợ, 3 siêu thị mini, 32 cửa hàng tiện ích, 30 cửa hàng xăng dầu và 2.100 hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, hạ tầng thương mại được đầu tư phát triển. Các thương hiệu sản phẩm hàng hóa truyền thống được quan tâm. Công tác khuyến thương, xúc tiến thương mại; xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa truyền thống được chỉ đạo thường xuyên. Giai đoạn 2016 - 2020, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ bình quân của huyện Hưng Hà ước đạt trên 2.800 tỷ đồng/năm, tăng 7,43%/năm.

NGỌC HÀN

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Công an huyện Vũ Thư phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và Hội Chữ thập đỏ huyện vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Ngày hội thu hút 68 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong đợt này, Khoa Huyết học Truyền máu ưu tiên thu nhận các nhóm máu: A, O, AB - là những nhóm máu đang khan hiếm. Những cán bộ, chiến sĩ có nhóm máu khác sẽ được thu nhận máu trong đợt tiếp theo. Kết quả, ngày hội thu được 38 đơn vị máu an toàn.

QUYNH LƯU



Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vũ Thư tham gia hiến máu tình nguyện.

Tỏa sáng văn hóa doanh nhân



Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP trao khẩu trang cho người dân các xã nơi có nhà máy sản xuất của Công ty.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng công đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân trong tỉnh vẫn có nhiều hoạt động chia sẻ với cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân cùng chung tay phòng, chống dịch. Đó là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, là văn hóa DN, nét đẹp văn hóa doanh nhân Thái Bình.

Cũng như các DN trong ngành may xuất khẩu, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP gặp không ít khó khăn kể từ khi có dịch Covid-19. Các khoản chi cho sản xuất tăng cao, từ giá nhập nguyên liệu đến mua sắm thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch trong hệ thống các nhà máy của Công ty. Khó khăn là vậy, nhưng để chung tay cùng các cấp, các ngành và cộng đồng phòng, chống dịch, Công ty vẫn huy động nhân lực, vật tư để may 350.000 khẩu trang vải với tổng trị giá 2,45 tỷ đồng để ủng hộ Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, các ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo phục vụ

công tác phòng, chống dịch. Ông Nguyễn Tiến Phương, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Là DN đầu tư trên địa bàn tỉnh, chúng tôi luôn có ý thức trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng. Để chung tay phòng, chống dịch, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định ủng hộ khẩu trang cho lực lượng phòng, chống dịch và người dân với hy vọng không có ai trong tỉnh bị nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 16.000 lao động của MXP.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từ giữa tháng 3, các DN hoạt động trong lĩnh vực vận tải, du lịch, kinh doanh thương mại các mặt hàng không thiết yếu tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh. Phải dừng hoạt động, gặp rất nhiều khó khăn song các DN vẫn thể hiện trách nhiệm cao chung tay cùng xã hội đẩy lùi dịch bệnh. Nhiều DN đã tự nguyện ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn, gạo, tiền cho lực lượng chức năng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch. Ông Phạm Xuân Hồng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vạn

tài Bảo Trang (thành phố Thái Bình) cho biết: Hơn 2 tháng nay Công ty ngừng hoạt động. Đầu không có doanh thu nhưng chúng tôi vẫn quyết định hỗ trợ 1,5 tấn gạo giúp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền và Hải đội 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) có thêm điều kiện vật chất và yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù giá trị không lớn nhưng đó là tình cảm của DN chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch. Chúng tôi mong các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng các cấp, các ngành và nhân dân sớm chiến thắng dịch Covid-19.

Suy nghĩ của ông Hồng cũng là tình cảm của các doanh nhân trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn Thái Bình cùng cả nước tập trung phòng, chống dịch. Chính vì vậy, khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức phát động đợt ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 27/3 đến ngày 10/5/2020), đã có rất nhiều DN, doanh nhân đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 3 tỷ đồng, hàng trăm

tấn gạo và nhiều thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch. Tiêu biểu như Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành ủng hộ 200 triệu đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen ủng hộ 1.640 thùng sữa gạo (trị giá trên 550 triệu đồng), Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed ủng hộ 5 tấn gạo (trị giá 100 triệu đồng), Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà ủng hộ 100 triệu đồng, Công ty TNHH Hợp Thành ủng hộ 100 triệu đồng, Công ty TNHH Sứ Tây Sơn ủng hộ 50 chậu sứ rửa tay (trị giá 100 triệu đồng)...

Sự ủng hộ của các DN đã kịp thời động viên lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch, hỗ trợ người thuộc diện cách ly trong các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung của tỉnh vượt qua khó khăn, cùng chung sức ngăn chặn dịch Covid-19. Kết quả đạt được là sự nỗ lực hết mình của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, sự chung tay của cả cộng đồng và sự chia sẻ đầy trách nhiệm của các DN, doanh nhân.

KHẮC ĐUẦN

Nuôi trồng thủy sản (NTTS) vụ xuân hè, xã Nam Phú (Tiền Hải) phấn đấu đạt trên 1.000ha. Để bảo đảm NTTS thắng lợi, địa phương đã chỉ đạo người dân tiến hành nạo vét ao đầm, xử lý môi trường ao nuôi và thực hiện thời gian xuống giống theo kế hoạch để ra.

Thăm mô hình nuôi thủy sản của gia đình ông Trần Xuân Biên, thôn Thủy Lạc, tại vùng chuyển đổi với diện tích 1ha nuôi tôm thẻ chân trắng, cá chim, ông Biên chia sẻ: Kinh nghiệm qua nhiều năm nuôi tôm thẻ chân trắng thành công của tôi cho thấy phải chuẩn bị tốt tất cả các khâu như cải tạo ao đầm, thả nuôi đúng thời điểm và chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đối tượng nuôi. Con giống cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi của vụ nuôi nên không được chủ quan, phải mua giống ở địa chỉ uy tín, lựa chọn những con giống khỏe mạnh, không bị bệnh. Đến nay ông Biên đã có bản xuống giống đối với diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình.

Ông Lê Văn Đài, khu vực cồn Vành cho biết: Tổng diện tích NTTS gia đình đứng ra thuê khoảng 6ha. Vụ năm nay, tôi chú trọng đến việc vệ sinh ao, gia cố lại khu vực nuôi. Để thành công trong nuôi tôm trước hết phải xử lý môi trường ao nuôi theo đúng quy trình, gia cố bờ bao, tránh rò rỉ nước, bảo đảm độ pH môi trường ao nuôi. Ngoài ra, cần phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc, có biện pháp xử lý kịp thời khi mầm bệnh mới phát sinh tại môi trường ao nuôi.

Để bảo đảm giành thắng lợi NTTS vụ xuân hè, xã Nam Phú đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân nắm bắt tiến bộ khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường ao nuôi để áp dụng vào NTTS

NAM PHÚ Phấn đấu giành thắng lợi vụ thủy sản xuân hè

nước ngọt, lợ. Trong đó, khuyến cáo các hộ nạo vét, hút bùn ao, đầm với mục đích loại bỏ chất cặn bã, chất hữu cơ, thức ăn dư thừa, phân từ động vật thủy sản từ vụ nuôi trước. Tu sửa lại công chắc chắn, bờ đầm đúng kỹ thuật. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã và thông qua các hội nghị, hội thảo về tác hại của dịch bệnh thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch. Phối hợp với ngành chuyên môn thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản. Thực hiện tốt lịch kỳ vụ thả giống, quy trình kỹ thuật nuôi. Về con giống,

khuyến cáo nông dân chọn những cơ sở có uy tín trong và ngoài tỉnh để mua giống bảo đảm chất lượng. Nâng cao nhận thức đối với các hộ nuôi về tác hại của dịch bệnh trong NTTS, cam kết thực hiện "3 không" (không giấu dịch; không xả thải nước ao, đầm có mầm bệnh ra môi trường; không vứt bừa bãi xác thủy sản bệnh, chết ra môi trường xung quanh). Có giải pháp thiết thực hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Xã cũng tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật cải tạo ao đầm, chọn giống, kỹ thuật nuôi nhằm giúp người NTTS kiểm tra, chọn giống tôm, cua, cá sạch bệnh, chăm sóc an toàn qua từng giai đoạn sinh trưởng. Đặc

biệt, khuyến cáo các hộ NTTS cần tuân thủ khuyến cáo của ngành chuyên môn trong việc lựa chọn giống vì chất lượng giống ảnh hưởng lớn tới năng suất, sản lượng sau này. Phối hợp với các cơ quan, ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra, kiểm dịch các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản tại địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm này, các hộ dân xã Nam Phú đã xuống giống trên diện tích 800ha nuôi tôm sú quảng canh khoảng 35 triệu con; tôm thẻ chân trắng thả khoảng 50% diện tích.

MẠNH THẮNG



Các hộ dân xã Nam Phú chăm sóc tôm thẻ chân trắng.